



๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗

เรื่อง การเดินทางไปตรวจราชการภาคใต้ของนายกรัฐมนตรี

เรียน รอง-นรม. กระทรวง กรม

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ นายกรัฐมนตรี เสนอว่า จากการเดินทางไปตรวจราชการ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ได้มีโอกาสพบปะครอบครัวของผู้หลงผิดที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด ปัตตานีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ ทำให้ได้ทราบว่า บุคคลในครอบครัวของผู้หลงผิดเหล่านี้ ไม่เคยได้ล่วงรู้หรือระแคะระคายเกี่ยวกับการกระทำของผู้หลงผิดที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับการก่อความไม่สงบ ดังกล่าวเลย แต่ต้องมาประสบกับความสูญเสีย และทุกข์ยากเดือดร้อน โดยในส่วนของผู้หลงผิด ก็เป็นเพราะการถูกชักจูงและมอมเมาโดยใช้สารเสพติดให้มีความฮึกเหิมในการก่อการโดยขาดสติ ยังคิด จึงเห็นควรให้การช่วยเหลือดูแล โดยยึดหลักเมตตาธรรมและมนุษยธรรมต่อกัน ทั้งในส่วนของ ผู้หลงผิดที่กลับตัวกลับใจมอบตัวและให้ความร่วมมือกับทางราชการ และครอบครัวของผู้หลงผิดที่ เสียชีวิต บาดเจ็บหรือถูกจับกุม สำหรับผู้หลงผิด รวมทั้งผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังที่ได้กระทำผิดแล้ว ยังหลบหนี รวมทั้งที่ยังคงคิดจะก่อความไม่สงบใด ๆ อีก ก็ให้ดำเนินการไปตามกฎหมายบ้านเมือง อย่างเฉียบขาดต่อไป ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. การที่หน่วยงานฝ่ายทหารได้เข้าไปดำเนินการโครงการฝึกอาชีพแก่ชาวบ้าน และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าไปแนะนำโครงการเกี่ยวกับการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และการแปรรูป สินค้าเกษตรในหมู่บ้านต่าง ๆ นั้น นับเป็นโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์มาก ประชาชนมีความ เป็นอยู่ดีขึ้นและมีความพอใจ จึงขอให้กระทรวงกลาโหม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปขยายผล การดำเนินการโครงการดังกล่าวไปสู่หมู่บ้านอื่น ๆ ต่อไป

๒. อัตราการเกิดของประชากรภาคใต้สูงกว่าภาคอื่น ๆ โดยในส่วนของ ๓ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ พบว่ามีเด็กในวัยเรียนและก่อนวัยเรียนจำนวนมาก การจัดการศึกษา ตลอดจนการ อบรมพัฒนาให้เด็กได้มีความรู้และสามารถประกอบอาชีพได้ต่อไป จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องเร่ง ดำเนินการ จึงขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงศึกษาธิการ รับไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วต่อไป

๓. เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด นอกจาก จะต้องดำเนินการปราบปรามอย่างต่อเนื่องต่อไปแล้ว ควรจัดกิจกรรมสนับสนุนให้เยาวชนเหล่านั้น หันมาสนใจเล่นกีฬาเพิ่มขึ้น เช่น การแข่งขันฟุตบอล เป็นต้น โดยอาจจัดแข่งขันตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด และพิจารณาความเป็นไปได้ในการที่จะจ่ายเบี้ยเลี้ยงและให้มีรางวัลแก่ผู้เข้าร่วม

การแข่งขันตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ควรขอความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อจัดการแข่งขันฟุตบอลระหว่างกันในลักษณะ Border Cup โดยจัดทีมรวมหรือทีมจังหวัดที่ชนะเลิศการแข่งขันของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยไปแข่งขันกับทีมจังหวัดชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านด้วย จึงขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับไปพิจารณาดำเนินการโดยประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. การดำเนินโครงการพี่สอนน้องเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนปอเนาะต่าง ๆ นับว่าเป็นประโยชน์และมีเยาวชนแสดงความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการนี้จำนวนมากและขอให้จัดอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับไปดำเนินการต่อไปให้ทั่วถึงทุกโรงเรียนปอเนาะ รวมทั้งการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมืออย่างพอเพียงด้วย

๕. การบูรณะซ่อมแซมมัสยิดกรือเซะ จังหวัดปัตตานี ซึ่งชุมชนในพื้นที่เห็นชอบที่จะให้กรมศิลปากรดำเนินการซ่อมแซม จึงขอให้กระทรวงวัฒนธรรม (กรมศิลปากร) รับไปเร่งรัดดำเนินการโดยด่วนต่อไป

๖. เพื่อเป็นการฟื้นฟูบรรยากาศการดำเนินธุรกิจ การค้า การลงทุน ตลอดจนการท่องเที่ยวในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดีขึ้น ขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดกิจกรรม หรือให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้น เช่น การจัดการประชุม อบรม สัมมนา และการจัดงานต่าง ๆ เป็นต้น

ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว ลงมติเห็นชอบและให้ดำเนินการต่อไปตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา / จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบถือปฏิบัติต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายบรรศักดิ์ อุวรรณโณ)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

26 พ.ค. 2547

สำนักบริหารการประชุมคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔